



Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025: Lan tỏa giá trị Phật giáo, kết nối hữu nghị toàn cầu

ISSN: 2734-9195

18:50 22/03/2025

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 sẽ là một dấu mốc quan trọng, nơi tinh thần từ bi - trí tuệ của đạo Phật được lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, an lạc hơn.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc là một sự kiện văn hóa và tôn giáo mang tầm vóc quốc tế, được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận từ năm 2000 và tổ chức hằng năm tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak (ICDV) cùng cộng đồng Phật giáo toàn cầu đã luân phiên tổ chức 19 kỳ Đại lễ tại các quốc gia như Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka và Việt Nam. Đây là dịp thiêng liêng để tôn vinh ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết-bàn.

Việt Nam - Điểm sáng trong hành trình Vesak toàn cầu

Việt Nam đã vinh dự đăng cai và tổ chức thành công ba kỳ Đại lễ Vesak vào các năm 2008 (Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội), 2014 (Chùa Bái Đính, Ninh Bình) và 2019 (Chùa Tam Chúc, Hà Nam). Tiếp nối thành công ấy, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo mà còn là cơ hội để tăng cường sự gắn kết giữa các quốc gia, cùng nhau hướng đến một thế giới hòa bình và phát triển bền vững.



Thể hiện hình ảnh đất nước hòa bình, thân thiện

Việc đăng cai Đại lễ Vesak 2025 là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về một đất nước yêu chuộng hòa bình, hiếu khách và giàu truyền thống văn hóa. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thể hiện tinh thần hòa hợp, đoàn kết trong đời sống tôn giáo và xã hội.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Đại lễ Vesak tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sống động cho đời sống tôn giáo phong phú, hài hòa tại Việt Nam. Thành tựu vĩ đại sau 50 năm thống nhất đất nước đã tạo điều kiện để các tôn giáo phát triển trong sự ổn định và thịnh vượng chung.

Thúc đẩy du lịch, quảng bá di sản Phật giáo Việt Nam

Sự kiện này không chỉ là một hoạt động tâm linh trọng đại mà còn là dịp để giới thiệu đến bạn bè quốc tế về lịch sử và văn hóa Phật giáo Việt Nam, các di sản Phật giáo cùng những danh lam thắng cảnh giàu giá trị tâm linh. Đồng thời, Đại lễ sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản, đóng góp vào kho tàng văn hóa thế giới.

Với sự tham gia của đông đảo Phật tử và du khách quốc tế, Đại lễ Vesak 2025 được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư kinh tế vào Việt Nam. Hình ảnh một đất nước thanh bình, giàu bản sắc văn hóa và thân thiện sẽ trở thành dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Diễn đàn học thuật quốc tế về Phật học

Đại lễ Vesak 2025 còn là một diễn đàn quan trọng để các học giả Phật giáo trên thế giới gặp gỡ, trao đổi học thuật và thảo luận về những vấn đề trọng yếu trong nghiên cứu Phật học. Những hội thảo chuyên đề cùng bản Tuyên bố Vesak Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đóng góp quan trọng của Phật giáo vào kho tàng tri thức nhân loại, đồng thời khẳng định vai trò của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội nhân văn, đạo đức và hòa bình.

Sự kiện này cũng mở ra cơ hội để Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao lưu, hợp tác với các Giáo hội Phật giáo quốc tế, học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Phật giáo trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là dịp để Giáo hội Phật giáo Việt Nam thể hiện vai trò và trách nhiệm trong việc đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Kết quả của Đại lễ Vesak 2025 không chỉ giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam mà còn tăng cường sự giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế. Qua sự kiện này, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế và trách nhiệm của mình đối với Liên Hợp Quốc cũng như cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 sẽ là một dấu mốc quan trọng, nơi tinh thần từ bi - trí tuệ của đạo Phật được lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, an lạc hơn.

Hoàng An Khánh